

BỘ TƯ PHÁP
TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TCDCPL-TCĐT
V/v thực hiện hoạt động truyền thông trên
Tạp chí điện tử và các ấn phẩm của
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật gửi lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Quý Cơ quan.

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Tạp chí) là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, có chức năng, nhiệm vụ chính: (i) Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật, công tác tư pháp; (ii) Phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội; (iii) Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi, phản biện về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ cũng như thực tiễn trong hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật, công tác tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (iv) Nghiên cứu, phản biện, đánh giá, phổ biến kiến thức, thông tin khoa học pháp lý; (v) Phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong xây dựng, thi hành pháp luật, công tác tư pháp; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Tạp chí được thực hiện các hoạt động liên kết, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí và quy định pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, hàng tháng Tạp chí xuất bản 03 ấn phẩm in (Số 90 trang, Số 64 trang và Số chuyên đề 200 trang), với số lượng in vào khoảng 3.000 bản/số, ấn phẩm và được phát hành đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự địa phương và nhiều Đại biểu Quốc hội, cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, tổ chức hành nghề luật, cơ quan nghiên cứu luật, trường đào tạo luật lớn, có uy tín... trên toàn quốc. Các ấn phẩm của Tạp chí có nhiều chuyên mục, nội dung đa dạng, phong phú, nghiên cứu, bàn luận, phản ánh các vấn đề liên quan đến xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tổ chức, theo dõi thi hành pháp luật... của đời sống xã hội đất nước từ Trung ương đến địa phương.

Đặc biệt, từ tháng 12/2022, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử với tên miền là <https://www.danchuphapluat.vn> đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Tạp chí, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra rất mạnh mẽ hiện nay. Tạp chí điện tử với nhiều chuyên mục, nội dung nghiên cứu đa dạng, phong phú, đã đăng tải, cập nhật, phản ánh các vấn đề “nóng”, các thông tin, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước; trao đổi, thảo luận, phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật; là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác pháp luật, tư pháp, pháp chế từ Trung ương đến địa phương, từ người dân đến doanh

nghiệp, các hiệp hội, tổ chức, đoàn thể... Đặc biệt, Tạp chí điện tử là kênh, địa chỉ quan trọng trong việc thông tin, phản ánh về những bất cập, khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp cũng như truyền tải các kiến nghị, giải pháp đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện thể chế, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Trải qua 47 năm phát triển (tiền thân là Tập san Pháp chế xã hội chủ nghĩa được thành lập theo Giấy phép số 1925/VP15 ngày 20/12/1975 của Phủ Thủ tướng, Quyết định số 106-20/UBPC ngày 20/12/1977 của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế thuộc Hội đồng Chính phủ), Tạp chí luôn nỗ lực phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hiệu lực quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nhất là các vấn đề quan trọng như đưa ra những luận cứ về việc xây dựng hệ thống pháp luật khi chuyển nền kinh tế sang vận hành theo cơ chế thị trường, xây dựng hệ thống Tòa án, định hướng chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính; xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành Hiến pháp năm 1992, năm 2013; các Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và nhiều đạo luật quan trọng khác của đất nước. Vì thế, Tạp chí đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý khác.

Hiện nay, Tạp chí có số lượng bạn đọc là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, người hoạt động thực tiễn, hành nghề luật, sinh viên... rất đông, đa dạng, phong phú trên mọi miền của Tổ quốc và ở nhiều cơ quan, ban, ngành, lĩnh vực khác nhau. Đối với Tạp chí điện tử, hàng ngày, có hàng chục nghìn bạn đọc truy cập, theo dõi, tra cứu tìm hiểu thông tin... Vì thế, các thông tin đăng tải trên Tạp chí có sức lan tỏa rất nhanh, độ phủ rộng trên toàn quốc. Chính vì vậy, Tạp chí là kênh, là địa chỉ tin cậy để các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương cũng như các cơ quan, tổ chức truyền thông, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đến người dân, xã hội.

Để thông tin về các hoạt động, chủ trương, chính sách, pháp luật được phản ánh nhanh, có sức lan tỏa cao, đi vào đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Tạp chí trân trọng đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, công chức, viên chức có liên quan tham gia phối hợp, hợp tác với Tạp chí để thực hiện các hoạt động truyền thông như cung cấp thông tin, bài viết cho Tạp chí về các vấn đề:

- Xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, thực tiễn hành nghề luật, các kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp luật, pháp chế, tư pháp;
- Các bất cập, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật, hành nghề luật;
- Các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong xây dựng, thi hành pháp luật, công tác tư pháp, pháp luật, pháp chế;
- Đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Đặc biệt, Tạp chí rất mong được tham gia phối hợp, hợp tác với các bộ, ban, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như các cơ quan, đơn vị... để:

1. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để trao đổi về những khó khăn vướng mắc liên quan đến thể chế pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật... qua đó giúp cho

người dân, doanh nghiệp hoạt động được “thông thoáng”, thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

2. Thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng cáo, giới thiệu về hoạt động của các bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như của các cơ quan, tổ chức, gương người tốt, việc tốt trên các ấn phẩm in của Tạp chí và Tạp chí điện tử.

3. Xuất bản các ấn phẩm in theo nhu cầu đặt hàng của các cơ quan, đơn vị phù hợp với hoạt động của Tạp chí.

Với đội ngũ viên chức, người lao động và các chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, năng động, nhiệt tình, thấu hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật cũng như thực tiễn hành nghề luật và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Tạp chí cam kết sẽ tổ chức, thực hiện thành công, đạt chất lượng, hiệu quả cao tất cả các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, kế hoạch, yêu cầu mà Quý bộ, ban, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như các cơ quan, đơn vị đề ra.

Trân trọng đề nghị Quý bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như các cơ quan, đơn vị sao gửi và thông báo rộng rãi văn bản này đến các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc và trực thuộc để các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động biết và tham gia phối hợp, hợp tác với Tạp chí trong việc gửi, cung cấp thông tin, phản ánh, bài viết cũng như thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng cáo... Thông tin, bài viết kèm theo ảnh (nếu có) gửi về Tạp chí theo địa chỉ email dưới đây.

Đầu mối liên hệ: Phòng Hành chính - Trị sự, điện thoại 024.62.739.736, email: tonghoiptcdcpl@moj.gov.vn; Ban Biên tập và Thư ký tòa soạn, điện thoại 024.62.739.735, email: tcpcpl@moj.gov.vn; Ban Tạp chí điện tử, điện thoại: 024.62.739.737, email: danchuphapluat@moj.gov.vn; Tổng biên tập: TS. Trương Thế Côn - điện thoại 0912.02.92.16, email: truongthecon@gmail.com.

Tạp chí rất mong nhận được sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để b/c);
- Các Phó TBT (để biết và chỉ đạo);
- Lưu: VT, TCĐT.

TỔNG BIÊN TẬP

Trương Thế Côn